

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ส. “แจ้งเตือน สถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด” เพื่อให้สถานการณ์เฝ้าระวังเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวการใช้ยาในทางที่ผิด เนื่องจากปรากฏข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิดมากขึ้น ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งสาเหตุเกิดจากการอยากรู้อยากลอง และถูกชักชวน ยาที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดส่วนใหญ่เป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรค เช่น Pocodyl Tramadol Ketamine เป็นต้น โดยบางชนิดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและทางช่องทางสื่อออนไลน์ อีกทั้งตัวยาดังกล่าวออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายคลึงกับยาเสพติดที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ การใช้ยาในทางที่ผิดนับเป็นจุดเริ่มของหนทางไปสู่การใช้ยาเสพติดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในวัยรุ่น เช่น ท้องไม่พร้อม ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ตามมาเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอแนวทางการป้องกันที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา ได้แก่

๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการใช้ยาในทางที่ถูกต้อง และผลกระทบจากการใช้ยาในทางที่ผิดให้กับนักเรียน

๒. สอดแทรกการเสริมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนไว้ในการเรียน การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะทักษะในการคิดวิเคราะห์ การปฏิเสธ การตัดสินใจ การยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น

๓. จัดกลไกการเฝ้าระวังในโรงเรียนและรอบโรงเรียน โดยครู ผู้ปกครอง ชุมชน ลูกเสือด่าน ภัยยาเสพติด นักเรียนแกนนำ ฯลฯ เพื่อตรวจตราพื้นที่เสี่ยง สอดส่องดูแล แจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

๔. แจ้งเตือนสถานการณ์เด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด และให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อการเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นสมควรแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล ตรีวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๗-๔๙๐๕๔๗๑

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๓๐๔๐